

Ang Alberta ay ang mamamahala sa kinabukasan nito.

Oktubre 30, 2023 [Mga katanungan sa media](#)

Ang mga hakbang upang mapanatili ang mas maraming pera sa mga bulsa ng Albertans, mapabuti ang kalagayan ng mga pasyente at suportahan ang mas maraming estudyante ay nananatiling priyoridad ng gobyerno ng Alberta, gaya ng nakabalangkas sa talumpati mula sa trono.

Ang talumpati, na binasa sa kapulungan noong Oktubre 30 upang buksan ang unang pag-upo ng ika-31 na lehislatura, ay naglalarawan ng pagbabawas ng buwis sa unang \$60,000 ng kita, isang batas laban sa pagtaas ng buwis nang walang kasunduan ng botante, mga hakbang upang limitahan ang mga gastos sa insurance, kuryente at gasolina, pagtaas ng mga kawani ng pangangalagang pangkalusugan at edukasyon, at higit pang mga opsyon sa abot-kayang pabahay.

"Nasasabik ako para sa paparating na sesyon ng pambatasan at sa susunod na apat na taon. Noong tagsibol, binigyan kami ng mga Albertan ng mandato na harapin ang mga isyu na pinakamahalaga sa kanila. Kami ay nakatuon sa pagtupad sa aming mga pangako at ang gawaing iyon ay magsisimula nang masigasig, ngayon."

Danielle Smith, Premier

"Ang ating lalawigan ay nasa isang kritikal na yugto sa ating kasaysayan, at ang mga pagpipiliang gagawin sa mga darating na buwan at taon ay magkakaroon ng epekto sa mga henerasyon."

Lt.-Gov. Salma Lakhani

Ang talumpati sa trono ay binalangkas ang agenda ng pamahalaang inihalal noong Hunyo, kabilang ang pagpapatibay na ang Bill 1 ay isang batas na nagbabawal sa mga pagtaas ng buwis nang walang referendum muna. Kabilang sa mga temang itinampok ay:

Mga karapatang panlalawigan

Patuloy na lalabanan ng Alberta ang mga panghihimasok ng pederal sa karapatan ng lalawigan na paunlarin ang mga yamang langis at gas nito para sa pang-ekonomiyang benepisyo ng lalawigan at ng bansa. Kung kinakailangan, gagamitin ng probinsya ang mga mosyon sa ilalim ng *Sovereignty within a United Canada Act* para harangan ang mga aksyon na labag sa konstitusyon at nakakasakit sa Alberta.

Mga panggigipit ng paglago

Sa paghula na ang Alberta ay mahigit sa limang milyong tao sa 2026, nangako ang gobyerno na gagawa ng mga kalsada, paaralan at iba pang pasilidad na kinakailangan upang suportahan ang mas malaking populasyon.

Pang-abot kayang presyo

Ipagpapatuloy ng gobyerno ng Alberta ang gawaing tugunan ang mga hamon sa pang-abot kayang presyo sa lalawigan sa pamamagitan ng pagbabawas ng pasanin sa buwis sa mga Albertan at pagtuunan ang pagsisikap na bawasan ang mga gastos ng mga Albertan na may kaugnayan sa pabahay, gasolina, kuryente at insurance.

Kaligtasan ng publiko

Ang gobyerno ng Alberta ay magpapatuloy sa gawaing makakatulong na panatilihing ligtas ang mga Albertan sa mga lansangan at sa mga komunidad. Kabilang dito ang pagsuporta sa pagkuha ng mas maraming pulis at pagpapakilala ng mga reporma sa sistema ng hustisya. Bilang karagdagan, ang gobyerno ng Alberta ay magpapatuloy sa gawain nito upang tulungan ang mga nahihirapan sa sakit ng pagkagumon at may mga isyu sa kalusugang pangkaisipan na hindi naagapan, kabilang ang pagtatatag ng mga komunidad sa pagbawi at pagpapakilala ng isang mahabagin na programa ng interbensyon para sa mga hindi kayang magpasya ng makapagliligtas ng buhay at sa mga nagdudulot ng panganib sa kanilang sarili at sa iba.

Pangangalaga sa kalusugan

Ang gobyerno ng Alberta ay maghahatid ng isang plano upang i-desentralisa ang paggawa ng desisyon sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan upang matiyak na ang mga serbisyo ay magagamit ng mga Albertan kung saan at kailan nila kailangan ang mga ito at upang mapabuti ang kalagayan ng mga pasyente.

Edukasyon

Ang pagpapalakas sa sistema ng edukasyon ng Alberta ay makakatulong sa lalawigan na maghanda para sa karagdagang paglaki ng populasyon at ito ay maisasakatuparan sa pamamagitan ng pagtaas ng bilang ng mga silid-aralan, kawani at mga pagpipilian sa edukasyon. Bilang karagdagan, ang higit pang suporta sa kalusugan ng isip at pagpapalakas ng karerang edukasyon ay makakatulong sa mga mag-aaral na magtagumpay at mas mahusay na maghanda para sa hinaharap.

Pag-iba-iba ng ekonomiya

Ang pagpapalago ng ekonomiya ng lalawigan ay patuloy na magiging prioridad para sa gobyerno ng Alberta. Bilang karagdagan sa higit pang pagpapalago ng mga sektor ng enerhiya at agrikultura ng lalawigan, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang mga pagsisikap nitong makaakit ng pamumuhunan at suportahan ang mga bago at umuusbong na mga industriya, kabilang ang hydrogen, rare earth minerals, teknolohiya, kagubatan, turismo at kultura. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagsosyo sa mga katutubong komunidad at pag-alis ng mga hadlang para magtrabaho ang mga bagong Albertan, titiyakin ng gobyerno ng Alberta na ang lahat ay makibahagi sa tagumpay ng lalawigan.

Kaugnay na impormasyon

- [Mga Highlight ng Throne speech](#)
- [Throne Speech 2023](#)

Multimedia

- [Panoorin ang throne speech](#)

Mga katanungan sa media

Sam Blackett

780-427-2251

Kaliham ng Press